

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Thưa Quý Khách Hàng,

Trước tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý khách và xin cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của Penetron cho các dự án của công ty.

Thông qua bức thư này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý ông/ bà về những hoạt động cũng như những sản phẩm của công ty chúng tôi với hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác và ủng hộ của Quý công ty.

ICS/ Penetron International Ltd. được biết đến như một công ty hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực sửa chữa, bảo vệ và chống thấm bê tông. Hệ thống sản phẩm PENETRON đã khẳng định được vị thế uy tín của mình khi đã được chỉ định ứng dụng vào các công trình quan trọng nhất trên toàn cầu, từ vùng Cực Bắc lạnh giá nước Na Uy và Nga đến vùng khí hậu cực nóng như ở Ả Rập.

Được thành lập từ năm 1979 tại Long Island – New York bởi Ông Robert J.Revera, một chuyên gia đầu ngành lĩnh vực hóa chất hàn gắn bê tông, ICS/ Penetron đã được ông thúc đẩy đi đến những tiêu chuẩn và thành tựu kỹ thuật cao.

Do vậy, các công nghệ của PENETRON luôn là những giải pháp hoàn thiện tinh tế trong lĩnh vực nghiên cứu cũng như ứng dụng vật liệu hiện đại cho ngành xây dựng chuyên nghiệp

Tính linh hoạt và hiệu quả của hệ thống sản phẩm Penetron đã được chứng minh trên một diện rộng với nhiều loại hạng mục công trình như: nhà máy điện nguyên tử, hầm chứa hóa chất, các hệ thống giao thông ngầm . Sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn phù hợp cao nhất về sinh thái và môi trường thể hiện qua hàng loạt các dự án hồ cá cảnh, hồ bơi, hệ thống bể chứa nước, vv... mà tập đoàn đã thực hiện. Trình độ sản xuất của tập đoàn, với quy trình quản lý chất lượng chuẩn xác cộng với dây chuyền thiết bị pha trộn hiện đại đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

ICS/ Penetron đã phát triển mạng lưới hoạt động tại 60 quốc gia với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm kết nối với khách hàng thông qua việc tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm và mạng lưới các nhà phân phối/ đại diện thương mại nhằm giới thiệu sâu rộng việc ứng dụng thi công sản phẩm từ nhà dân dụng đến các công trình hạ tầng quốc gia, đáp ứng được các yêu cầu của các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu, chủ đầu tư.

Trở lại thị trường Việt Nam với Đại Diện chính thức, **Công ty TNHH Penetron Việt Nam**, chúng tôi rất mong sự ủng hộ của quý công ty nhằm giới thiệu hệ thống sản phẩm Penetron cho các dự án của quý công ty trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý công ty và mong sớm được hợp tác!

Trân trọng kính chào,

HÒ NGỌC HÒA
Phó Giám Đốc